

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.63 แข็งค่าจากวานนี้ หลังตัวเลขศก.สหรัฐกดดอลลาร์อ่อน-เงินไหลเข้าหนุน

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (9 มิ.ย. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 34.63 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.83 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาคและตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังได้รับแรงกดดันจากตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐออกมาสูงเกินคาด ทำให้ตลาดเกิดความกังวลเรื่องการจ้างงาน ขณะที่มีเงินทุนต่างประเทศ (Flow) ไหลกลับเข้ามาลงทุนอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ได้ไหลออกไปเกือบ 1 แสนล้านบาท

สำหรับทิศทางบาทวันนี้หน้าจะแกว่งตัวในกรอบเพื่อรอดูปัจจัยสำคัญในสัปดาห์หน้า ได้แก่ การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ และการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

"บาทแข็งค่าจากเย็นวานนี้ 20 สตางค์ หลังตัวเลขว่างงานออกมาสูงเกินคาด กดดันดอลลาร์และบอนด์ยีลด์...วันนี้หน้าจะ

แกว่งตัวในกรอบรอปัจจัยสำคัญในสัปดาห์หน้า" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.50 - 34.80 บาท/ดอลลาร์ THAI BAHT FIX 3M (8 มิ.ย.) อยู่ที่ระดับ 1.90143% ส่วน THAI BHAT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 2.07781%

#### \* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 138.95 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 139.81 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0782 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0728 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 34.886 บาท/ดอลลาร์

- ส.อ.ท.หารือเอก อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผลักดันความร่วมมือการค้าการลงทุน ชักชวนจีนใช้ไทยเป็นฮับหนุน 3 อุตสาหกรรม อีวี อาหาร และการแพทย์

- "กรุงไทย" ชี้โอกาสธุรกิจไทยในซาอุดีอาระเบียบูม อาศัยปัจจัยความสัมพันธ์และแผน Saudi Vision 2030 หนุน 7 ปี หน้าส่งออก-ท่องเที่ยวโตกระจาย

- สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ, ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งระดมทุน EEC (EEC Fundraising Venue) เพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศสำหรับการลงทุนใน EEC ซึ่งจะให้บริการการเงินในตลาดเงินและตลาดทุนของไทยมีความหลากหลาย โดยนักลงทุนสามารถทำธุรกรรมการเงิน ระดมทุน และเข้าถึงบริการการเงินด้วยความคล่องตัวในต้นทุนที่เหมาะสม โดยมุ่งเป้าหมายที่

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

บริษัทข้ามชาติผู้ประกอบการไทยขนาดใหญ่ กลุ่ม SME และผู้ประกอบการ Start-Up ใน 12 อุตสาหกรรม เป้าหมายพิเศษ รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เข้ามาลงทุนหรือขยายการลงทุนใน EEC

- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอวีซ่าการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 28,000 ราย สู่ระดับ 261,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2564 และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 235,000 ราย

- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา นิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (8 มิ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอวีซ่าการว่างงานสูงกว่าคาด และอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดี (8 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอวีซ่าการว่างงานสูงกว่าคาด ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มคลายความร้อนแรง

- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 73% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย. และให้น้ำหนักเพียง 29.9% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.25-5.50%

- นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพ.ค.ในวันที่ 13 มิ.ย. ก่อนที่เฟดจะประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 14 มิ.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI ทั่วไปและดัชนี CPI พื้นฐานจะชะลอลดลง แต่ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายที่ระดับ 2% ของเฟด

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้